



บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 31.10 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31-31.2 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.10 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 31.11 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ โดยปัจจัยที่ติดตามคือ ปัจจัยการประชุมของสภาองเกรสสหรัฐเพื่อออกหรือต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปออกมาภายในสัปดาห์นี้ ให้กรอบเคลื่อนไหวค่าเงินบาทวันนี้ที่ 31-31.2 บาท

*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.10 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 31.11 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ ให้กรอบเคลื่อนไหวค่าเงินบาทวันนี้ที่ 31-31.2 บาท

*โดยปัจจัยที่ติดตามคือ ปัจจัยการประชุมของสภาองเกรสสหรัฐเพื่อออกหรือต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปออกมาภายในสัปดาห์นี้ หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งรัฐบาลสหรัฐได้ให้เงินช่วยเหลือผู้ว่างงานจำนวน 600 ดอลลาร์/คน/สัปดาห์ ได้ครบอายุเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ที่ผ่านมาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19

*หลังจากวานนี้สหรัฐรายงานข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการการว่างรายสัปดาห์ล่าสุดมีผู้ขอรับสวัสดิการจำนวนลดลงอยู่ที่ 1.20 ล้านคน ออกมาต่ำสุดตั้งเดือน มี.ค.ปีนี้ตั้งแต่มีไวรัส COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดซึ่งเป็นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครบอายุไปแล้วดังกล่าวข้างต้น

*ปัจจัยที่ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) ของสหรัฐ ของเดือนก.ค. ปีนี้โดยคาดคาดการณ์ว่าการจ้างงานใหม่จะเพิ่มขึ้น 1.84 ล้านคน

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 92.66 จากวานนี้ 94.69

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,060.41 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 608.11 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับเงินบาทระหว่างธนาคาร 31.415 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS